

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

21:11 31/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chủ đề hội thảo do Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức tại Tiền Giang.



Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Uyên Trang cho biết, chính sách BHYT là một trong những trụ cột an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt 93,4% dân số. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang bày tỏ mong muốn, thông qua hội thảo, với những cách làm hay, linh hoạt, hiệu quả cũng như các mô hình mới trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, người dân tham gia BHYT sẽ góp phần tăng diện bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong

thời gian tới.

Báo cáo tham luận tại hội thảo, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình cho biết, nhằm duy trì và giữ vững tỷ lệ bao phủ BHYT được Tỉnh ủy, UBND và HĐND giao ngành BHXH trong năm 2023, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể với từng nhóm người tham gia BHYT, trong đó, phải kể đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh; vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, phát triển người tham gia; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống BHXH tỉnh Tiền Giang trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng để vận động, phát triển người tham gia chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hội thảo cũng ghi nhận các ý kiến tham luận của Sở Y tế; Liên đoàn Lao động; Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Tuyên giáo của 3 đơn vị: Cái Bè, Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho. Theo đó, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT như: công tác tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT còn chậm; việc khai thực hiện KCB bằng căn cước tại một số cơ sở KCB chậm; vẫn còn tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế tại tuyến KCB cơ sở... đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Giám đốc Trung tâm thông tin Công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) Đỗ Phương Thảo đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Tiền Giang đã đạt được như: Tham mưu HĐND tỉnh ra Nghị quyết về hỗ trợ thêm mức đóng cho các nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên; người cận nghèo; người có mức sống trung bình.

Các giải pháp trong công tác phát triển người tham gia BHYT của BHXH tỉnh chi tiết cụ thể, linh hoạt. Đặc biệt, những mô hình hay, hiệu quả của Hội, đoàn thể đã góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT tại Tiền Giang.

Giám đốc Trung tâm thông tin Công tác Tuyên giáo đề nghị 02 đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu nhất trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng chính sách BHYT phù hợp với địa bàn tỉnh Tiền Giang. Từ đó, nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức, hành vi tự giác tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng ngày được tốt hơn.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/doi-moi-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-trong-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-bhyt>